



# ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 หน้า 21 มูลค่าข่าว 152,790.-

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## ‘สมคิด’ ถกอธิการบดีปลาญก.พ.นี้

- วางทิศทางการจัดการศึกษาระดับนโยบายรัฐบาล
- ทปอ.จ้าง ‘มศว’ วิจัยสาขา ‘ยอดฮิต-เด็กเมิน’

นายสุวัชรวิทย์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า การประชุม ทปอ.ที่จะมีขึ้นในปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และ นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จะร่วมมอบนโยบายทิศทางการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล โดยในส่วนของ ทปอ.จะมีข้อเสนอเรื่องการลงทุน และปรับปรุงพัฒนาระบบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Thai university Central Admission System (TCAS)) หรือที่แคส โดยได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ศึกษาวิจัยคณะ/สาขา ที่ ทปอ.เปิดรับอยู่กว่า 7,000 หลักสูตร ว่าที่ผ่านมาหลักสูตรใดมีผู้สมัครน้อย หลักสูตรใดเป็นที่นิยม หลักสูตรใดไม่มีคนเลือกเรียน หรือสาขาไหนที่ผลิตกำลังคนออกมาไม่พอ เพื่อให้มหาวิทยาลัยใช้ข้อมูลปรับลดการรับนักศึกษาเข้าเรียน อย่างไรก็ตาม การจัดทำข้อมูลการรับนักศึกษา จะทำให้มหาวิทยาลัยได้เห็นตัวเลข และตัดสินใจด้วยตัวเอง ไม่รู้สึกถูกรังคับ แต่เป็นการใช้ข้อมูลในการสนับสนุน รวมถึง หากเปิดรับในสาขาที่เป็นความต้องการ จะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเพิ่มขึ้นด้วย

“การทำวิจัยดังกล่าว จะสัมภาษณ์ทั้ง

นักเรียน และผู้ปกครองด้วย จะทำให้เห็นกราฟที่ชัดเจน จากนั้น ทปอ.จะบริหารจัดการการรับนักศึกษาเข้าเรียนของมหาวิทยาลัยต่างๆ ด้วยข้อมูล ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถตรวจสอบ และตัดสินใจได้ทันที รวมถึงจะนำไปใช้ในการปรับปรุงระบบที่แคสใน 5 รอบ จะขยายในรอบไหนอย่างไร ซึ่งจากรับสมัครด้วยแฟ้มสะสมงาน พบว่ามหาวิทยาลัยส่วนใหญ่พึงพอใจ เพราะมีโอกาสสัมภาษณ์เด็กเกี่ยวกับทัศนคติ ทำให้รู้ว่าเด็กจะไม่ละเลงสิทธิ์ และอยากเรียนในคณะสาขาที่เลือกสมัครจริงๆ เห็นได้จากคณะวิทยาศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ ที่ผ่านมาพบว่าพอเรียนไประยะหนึ่ง นักศึกษาจะลาออกเพื่อไปสอบเรียนคณะแพทยศาสตร์ สำหรับคณะวิทยาศาสตร์ ส่วนใหญ่จะลาออกเพื่อไปสอบคณะวิศวกรรมศาสตร์” นายสุวัชรวิทย์กล่าว

นายสุวัชรวิทย์กล่าวต่อว่า กรณีที่มีบริษัทเอกชนบางแห่งไม่รับบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) เข้าทำงานนั้น ตั้งแต่ตนเข้ามารับตำแหน่งประธาน ทปอ.ได้พบปัญหานี้ประมาณ 3 ครั้งแล้ว เรื่องนี้ถือว่าเป็นหน้าที่ของ ทปอ.ที่จะต้องไปหารือกับผู้จ้างงานคือบริษัทและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศไทย อนาคตต่างๆ ที่รับบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยจำนวนมาก เพื่อให้เข้าใจว่าอยากให้เกิดโอกาสให้บัณฑิตทุกมหาวิทยาลัยได้เข้าทำงาน ส่วนกระบวนการคัดกรองขอให้

เป็นไปตามเกณฑ์ของบริษัท โดยจะเชิญ มรภ. และ มทร.ไปหารือพร้อมกันด้วย ซึ่งจากการที่ตนเป็นกรรมการสภา มรภ.และ มทร.ด้วยนั้น พบว่ามีความพยายามพัฒนาหลักสูตรขึ้นอย่างมาก และดีกว่าแต่ก่อนมาก จึงอยากขอให้บริษัทเปิดใจและเปิดโอกาส ซึ่งก็จะเป็นผลดีต่อบริษัทเองด้วย เพราะเด็กกลุ่มนี้จำนวนไม่น้อยที่ทั้งเก่ง สู้งาน และไม่เปลี่ยนงานบ่อย

นายสุวัชรวิทย์กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ทปอ.จะช่วยเหลือ มรภ.และ มทร.โดยการกระจายผู้เชี่ยวชาญไปช่วย ตามนโยบาย “ทปอ.พลัสพลัส” ที่จะต้องร่วมมือทั้งกลุ่มด้านบน คือร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ กลุ่มด้านล่างคือโรงเรียนประถม มัธยม และอาชีวศึกษารวมถึงกลุ่มด้านข้าง คือ มรภ.และ มทร.สุดท้ายเด็กไทยทุกคนและอุตสาหกรรมจะได้อะไรขึ้น

“เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ทั้งนี้ ปีที่ผ่านมาพบว่ามหาวิทยาลัย ทปอ.มีความร่วมมือกันมากขึ้น อย่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สจล.ร่วมกันสร้างหลักสูตรร่วมกัน ดังนั้น การไปช่วย มรภ.และ มทร.ไม่ใช่เรื่องยาก โดยจะนำเรื่องเหล่านี้เข้าสู่วาระการประชุมของ ทปอ.ครั้งนี้ด้วย ซึ่งวาระการประชุมคือ การสร้างหลักสูตรพันธุ์ใหม่ คนพันธุ์ใหม่ ทลายกำแพงเรื่องระหว่างคณะ ระหว่างมหาวิทยาลัย การช่วยเหลือ มทร., โรงเรียนและอาชีวฯ” นายสุวัชรวิทย์กล่าว